

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – TỈNH KON TUM
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH –
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM

Số: 7790
Ngày: 09/4/2024
Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

BẢN THỎA THUẬN

Hợp tác phát triển giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
và Sở Y tế các tỉnh vùng Tây Nguyên giai đoạn 2024 - 2025

Căn cứ Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2025;

Căn cứ vào Hội nghị trực tuyến giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế các tỉnh vùng Tây Nguyên về trao đổi nhu cầu hợp tác và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức vào ngày 08 tháng 3 năm 2024,

Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Sở Y tế 05 tỉnh vùng Tây Nguyên bao gồm: tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông, tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum thống nhất một số nội dung hợp tác và phát triển trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2024 - 2025 như sau:

I. NỘI DUNG HỢP TÁC

1. Hợp tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Ưu tiên trong giai đoạn đầu, tăng cường trao đổi thông tin về giám sát, cảnh báo dịch bệnh giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh vùng Tây Nguyên.

2. Hợp tác, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật giữa các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện tuyến tỉnh vùng Tây Nguyên nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân trong vùng, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hợp tác xây dựng mạng lưới các chuyên khoa theo quy mô vùng Tây Nguyên, ưu tiên các chuyên khoa sản, nhi, ngoại thần kinh và ngoại chấn thương, đột quỵ, tim mạch, ung bướu... góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện tỷ lệ tử vong và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh mắc những bệnh lý này.

4. Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế; Hợp tác trong công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo xuất phát từ yêu cầu thực tiễn; kiến nghị các cấp có thẩm quyền cho phép thí điểm các mô hình, giải pháp giúp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý ngành...

Các nội dung hợp tác nhằm phát huy nguồn lực sẵn có của từng địa phương, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội nói chung và y tế nói riêng của từng địa phương, đảm bảo tuân thủ các quy định chuyên môn và phân công chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh của Bộ Y tế.

Căn cứ vào những nội dung và lĩnh vực hợp tác trên, các đơn vị trực thuộc (sau khi được sự đồng ý về mặt chủ trương của Sở Y tế phụ trách) ký kết hợp đồng trách nhiệm đảm bảo thực hiện hiệu quả, có sản phẩm cụ thể. Khi có vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, các đơn vị báo cáo về Sở Y tế để được hỗ trợ, giải quyết.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả đạt được, thống nhất phương hướng và đề ra kế hoạch cho những năm tiếp theo, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các địa phương.

Bản Thỏa thuận hợp tác phát triển giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Kon Tum giai đoạn 2024 - 2025 được lập thành 04 (bốn) bản, gửi báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, mỗi Sở Y tế lưu 01 (một) bản và có giá trị như nhau./.

**SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIÁM ĐỐC**



Tăng Chí Thượng

**SỞ Y TẾ
TỈNH KON TUM
GIÁM ĐỐC**



Võ Văn Thanh

